

# “ฉางหลิน” รวมตัว “ซิโนแมช” ร่วมพัฒนา

## เครื่องจักรกลหนักคุณภาพดีที่สุดในราคาคู่มค่าที่สุด

## การันตีคุณภาพให้ผู้ประกอบการไทยโดย เอ็นเอสพี

## โปรเฟสชั่นแนล !



เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ บริษัท เอ็นเอสพี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้นำ “เครื่องจักรกลหนักฉางหลิน” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรม โดยการพัฒนาเครื่องจักรคุณภาพสูง ในราคาที่คุ้มค่าที่สุด มาตอบสนองการใช้งานในภาคการเกษตรเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถคืนทุนได้เร็วที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่สินค้าคุณภาพดี ทางบก. เอ็นเอสพี โปรเฟสชั่นแนล ยังมุ่งเน้นการบริการที่ดีเยี่ยม ด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ถูกส่งไปตรวจเช็คและทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่หน้างานของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และทีมงานที่พร้อมตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็วทั้งก่อนการขายและหลังการขาย เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถเดินต่อไปได้โดยไม่สะดุด

นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการใช้งานของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ เพื่อส่งฟีดแบคให้กับบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักฉางหลิน ใช้ในการออกแบบและพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมต่อการใช้งานของลูกค้าในประเทศไทยด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

ฉางหลิน ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยอมรับจากผู้ใช้งานในประเทศไทย และอีกกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และในวันนี้ฉางหลินได้พัฒนาขึ้นอีกขั้นด้วยการรวมตัวกับ “ซิโนแมช” ผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักรายใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และได้รับการจัดลำดับให้อยู่ใน Fortune Global 500 หรือบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 500 อันดับแรกของโลก

ซิโนแมช เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ซึ่งได้ผลิตและพัฒนาเครื่องจักรกลหนักมากกว่า 20 ปี ส่งออกไปกว่า 170 ประเทศ ในทุกภูมิภาคของโลก และได้รับดูแลโดยตรงจากรัฐบาลจีน โดยเป็นบริษัทประเภทเครื่องจักรกลหนักบริษัทเดียวเท่านั้นที่ทางรัฐบาลจีนดูแลอยู่ จึงได้ชื่อนำหน้าว่า “ซิโน-” ซึ่งเป็นชื่อนำหน้าของบริษัทที่ดูแลโดยรัฐบาลเท่านั้น ส่วน “-แมช” นั้นมาจากคำว่า “แมชชีน” ซึ่งหมายถึงเครื่องจักรนั่นเอง

การรวมตัวระหว่าง “ซิโนแมช” และ “ฉางหลิน” นี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรขึ้นไปสู่ระดับสากล เพื่อพัฒนาเครื่องจักรที่ดีที่สุดในราคาที่คุ้มค่าที่สุดมาตอบสนองการใช้งานของผู้ประกอบการ และเราขอแนะนำตัวใหม่ในนาม “เครื่องจักรกลหนัก ซิโนแมช-ฉางหลิน โดย บจก. เอ็นเอสพี โปร

เฟสชั่นแนล ” ที่พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการไทย ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว และทีมงานที่ดูแลลูกค้าอย่างดีเยี่ยมเสมอมาเช่นเดิม

>> Sinomach - Changlin ก้าวขึ้นสู่ความเป็นหนึ่ง <<

ชิโนแมช-ฉางหลิน สมรรถนะดี คู่มราคา พร้อมเคียงข้างสู่ความสำเร็จ